

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

IT - แค่นี้เตรียมให้พร้อมไว้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

เรื่องนี้ เรื่องของการลงทุน ไม่ว่าจะตลาดไหนๆ หรือ ลีนค่าอะไรนั้น เราจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างหรือมีวิวัฒนาการ ไปจากหลายปีก่อนมาก บางครั้ง คนรุ่นเก่าๆ ก็ตามแบบจะไม่ทัน หรือเรียกว่า ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์เลยก็มี... เอาจริงๆ นะ ถ้าอย่างทีทุกคนเข้าใจกันนั้นแหละครับ หนักไปทางเก็งกำไรกันเสียมากกว่า ไม่ว่าจะสินค้านั้นๆ หรือ ในรูปแบบตลาดไหน คนที่เข้าไปอยู่ในตลาดส่วนใหญ่ก็มักจะหวังแค่กำไรกันทั้งนั้น มีส่วนน้อยมาก ที่มีหลักการ และหวังลงทุนจริงๆ... แต่ก็พอเข้าใจหรือพอรับได้นะครับถ้าจะว่า เก็งกำไรกันเสียมากกว่า แต่กับคนที่มาที่ไปและแนวโน้มของสินค้านั้นโดยแท้แต่ในยุคนี้ ก็อาจจะมีส่วนบ้างประเภท ที่โผล่ขึ้นมาในตลาดโลกใบนี้ โดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากนักเท่าไร หรือ จะว่าไป ก็เป็นการสร้างลอยๆ ขึ้นมา แล้วก็สร้างกระแสให้เกิดความนิยม ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบไหนก็ตามแต่ะครับ ก็ลองๆ ย้อนกลับไปยังต้นตอที่มาที่ไปของสินค้านั้นๆ ดูนะครับ ถ้ามีเหตุผลหรือที่มาที่ไปได้อย่างเข้าใจได้ อันนั้นก็ยอมที่จะอนุโลมให้เก็งกำไรได้ อย่างเช่นสินค้าแบบ Warrant นั้นเลยเราย้อนกลับไปถึงต้นตอที่มาที่ไปของสินค้าได้... เหนือเมฆเคยถามนักลงทุนท่านหนึ่งว่า ท่านคิดว่า ธนบัตรที่เป็นกระดาษ ทำไม่ถึงมีค่า ไม่ใช่ว่าเขาจะพิมพ์ขึ้นมา แล้วใส่ตัวเลขเข้าไปให้มันมีค่าเลยนะ มันต้องมีสิ่งทีหนุนให้มันมีค่า อันนี้ไม่ต้องกล่าวมากนะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้เป็นตัวหนุนค่า... อะ ถ้าอย่างนั้น ลองๆ เอาที่คริปโตฯ ตัวใหญ่สุดตัวหนึ่งมาก็ได้ ลองย้อนๆ ไปถึงต้นตอหน่อยก็แล้วกันว่า สิ่งใด ทีหนุนให้คริปโตฯ ตัวนั้นมีค่าขึ้นมาได้... ไม่กล่าวต่อละนะครับ เพียงแค่จะบอกว่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอนาคตโลกการลงทุน

ดูตามเกม...

อันนี้ก็อาจจะจะเป็นเกมที่อาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันหรือเปล่า เพราะเท่าที่ เราเรียนรู้กันมา ราคาแกว่งๆ ในระดับต่ำๆ เหมือนจะไม่อยากลง หรือ กำลังขึ้น แต่ Volume น้อยๆ จะดีมีชัย

- แนวรับ : ... 6.00-5.80 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 5.60 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 8.80-9.20 และอาจจะคาดหวังได้ถึง 10.5

Price Chart...(IT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IT... ก็อย่างที่กล่าวนั้นแหละครับ เมื่อราคาเริ่มขยับขึ้นมา แต่ด้วย Volume ยังดูน้อยไปหน่อยตามตำราเขาจะว่า แค่ว่าภาพ Rebound ระยะสั้นเท่านั้นยังไม่ใช่จะเป็นการขึ้นจริง... แต่ด้วยภาพใหญ่ ถ้าหากจะมีการ Rebound จริง เราจะคาดหวังได้ถึงไหน ซึ่งถ้าเห็นในตามภาพนี้ แม้ว่าจะเป็นการ Rebound ในซาลง จะมีเป้าหมายได้ถึงระดับ 9+/- หรือ ถ้าจะแรงๆ หน่อย ก็อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 10.50 แล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเป็นการขึ้นได้หรือยัง ซึ่งการจะเป็นการขึ้นได้จริงจังก็น่าจะขึ้นระดับ 9.00 ให้ได้มั่นคง หรือ การผ่าน 9.00 ไปได้แล้วนั้น ก็ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่าอีก ซึ่งถ้าทำได้เราก็จะคาดหวังเป้าหมายต่อไปได้ถึง 14.0 กันนั่นเอง